



แผนพัฒนาท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนรวก
(พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านสังคม

เป้าประสงค์และกลยุทธ์	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	หมายเหตุ
		พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐	
<p>เป้าประสงค์ที่ ๑.๑ การจัดการด้านสาธารณสุข กีฬา นันทนาการ สวัสดิการ สังคม/การสังคมสงเคราะห์มี ประสิทธิภาพ ประชาชนมีความ ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน</p>	<p>๑. ประชาชนมีความรู้ด้าน สาธารณสุข มีความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สิน อยู่ ร่วมกันด้วยความสงบสุข</p> <p>๒. ประชาชนมีสุขภาพ พลานามัยแข็งแรง ห่างไกลยา เสพติด</p>	<p>๑. ประชาชนมีความรู้ด้าน สาธารณสุข มีความปลอดภัย ใน ชีวิตและทรัพย์สิน อยู่ร่วมกันด้วย ความสงบสุข</p> <p>๒. ประชาชนมีสุขภาพพลานามัย แข็งแรง ห่างไกลยาเสพติด</p> <p>(ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของ จำนวนผู้ประเมิน)</p>	
<p>กลยุทธ์ที่ ๑.๑.๑ ป้องกัน ต่อด้าน และแก้ไข ปัญหาเสพติด</p> <p>กลยุทธ์ที่ ๑.๑.๒ การป้องกัน และรักษาความ สงบเรียบร้อยในหมู่บ้าน ชุมชน ความปลอดภัยในชีวิตและ ทรัพย์สิน</p> <p>กลยุทธ์ที่ ๑.๑.๓ ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนา ประสิทธิภาพในการบรรเทาสา ธารณภัย</p>			
<p>เป้าประสงค์ที่ ๑.๒ การพัฒนาคุณภาพชีวิต การ คุ้มครองทางสังคม การคุ้มครอง พิทักษ์สิทธิ สวัสดิการชุมชน ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้สูงอายุ สตรี เด็ก</p>	<p>๑. ประชาชนมีส่วนร่วมในการ พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น</p>	<p>การมีส่วนร่วมของประชาชนใน ตำบลดอนรวก</p> <p>(ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของ จำนวนผู้ประเมิน)</p>	
<p>กลยุทธ์ที่ ๑.๒.๑ ส่งเสริมสนับสนุนกิจการ สาธารณสุข</p> <p>กลยุทธ์ที่ ๑.๒.๒ ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนา สังคมและงานสวัสดิการสังคม</p> <p>กลยุทธ์ที่ ๑.๒.๓ ส่งเสริมสนับสนุนและ นันทนาการ</p> <p>กลยุทธ์ที่ ๑.๒.๔ เสริมสร้างความเข้มแข็งของ ครอบครัวและชุมชน</p>			

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาทางการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

เป้าประสงค์และกลยุทธ์	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	หมายเหตุ
		พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐	
<p>เป้าประสงค์ที่ ๒.๑ ส่งเสริมสนับสนุนการจัด การศึกษามีประสิทธิภาพ</p>	<p>๑. ร้อยละของโรงเรียน ศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก ได้รับการ สนับสนุนเพื่อพัฒนาศักยภาพ ด้านการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม</p> <p>๒. จำนวนโครงการ/กิจกรรม เพื่อส่งเสริมการพัฒนาด้าน การศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม</p> <p>๓. ร้อยละความพึงพอใจของ ประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้องต่อ การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม</p>	<p>๑. สถานศึกษาได้รับการส่งเสริม พัฒนาศักยภาพทางด้าน การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม</p> <p>๒. ประชาชนมีแหล่งเรียนรู้ และ องค์ความรู้เกี่ยวกับศาสตร์ พระราชา เพื่อประโยชน์ในการ พัฒนาท้องถิ่น</p>	
<p>กลยุทธ์ที่ ๒.๑.๑ ส่งเสริมการจัดการศึกษา ส่งเสริมระบบการศึกษาและ สนับสนุนสื่อเทคโนโลยี นวัตกรรมทางการศึกษาเพื่อ การศึกษาตลอดชีวิตสู่ประเทศ ไทย ๔.๐</p> <p>กลยุทธ์ที่ ๒.๑.๒ ส่งเสริม สนับสนุน แหล่งเรียนรู้ ต่างๆ และศาสตร์พระราชา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น</p>			
<p>เป้าประสงค์ที่ ๒.๒ การทำนุบำรุงรักษาศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น</p>	<p>๑. ร้อยละของโรงเรียน ศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก ได้รับการ สนับสนุนเพื่อพัฒนาศักยภาพ ด้านการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม</p> <p>๒. จำนวนโครงการ/กิจกรรม เพื่อส่งเสริมการพัฒนาด้าน การศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม</p> <p>๓. ร้อยละความพึงพอใจของ ประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้องต่อ การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม</p>	<p>๑. ประชาชนมีการสืบสาน อนุรักษ์ฟื้นฟู ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรมและภูมิ ปัญญาท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง</p>	
<p>กลยุทธ์ที่ ๒.๒.๑ ส่งเสริม สนับสนุนการเผยแพร่ และการปฏิบัติด้านคุณธรรม ทางศาสนา จริยธรรม ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น</p> <p>กลยุทธ์ที่ ๒.๒.๒ อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม โบราณสถาน โบราณวัตถุ พิพิธภัณฑสถานท้องถิ่น และศาสนสถาน</p>			

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว

เป้าประสงค์และกลยุทธ์	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	หมายเหตุ
		พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐	
<p>เป้าประสงค์ที่ ๓.๑ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการอนุรักษ์ให้มีคุณภาพ ส่งเสริมการท่องเที่ยวและประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน</p>	<p>๑. จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม</p> <p>๒. จำนวนแหล่งน้ำ คูคลอง ได้รับการขุดลอก หรือบำรุงรักษาสภาพสิ่งแวดล้อม</p>	<p>๑. ประชาชนเห็นความสำคัญและให้ความร่วมมือในการอนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม</p> <p>๒. ส่งเสริม สนับสนุนการท่องเที่ยวในจังหวัดให้เกิดการสร้างงาน สร้างอาชีพ และรายได้ให้กับประชาชน</p>	
<p>กลยุทธ์ที่ ๓.๑ พัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนพลังงานทดแทน ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและการจัดการขยะ การลดปริมาณขยะและมลภาวะ</p> <p>กลยุทธ์ที่ ๓.๑.๒ บำรุงรักษาแม่น้ำ ลำคลอง แหล่งน้ำต่างๆ และการป้องกันน้ำท่วมและน้ำเสีย</p> <p>กลยุทธ์ที่ ๓.๑.๓ การดูแลรักษาและพัฒนาที่สาธารณะ</p> <p>กลยุทธ์ที่ ๓.๑.๔ พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เชิงนิเวศ และเชิงสุขภาพ</p> <p>กลยุทธ์ที่ ๓.๑.๕ พัฒนา ส่งเสริม พื้นที่ที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวใหม่</p> <p>กลยุทธ์ที่ ๓.๑.๖ การเตรียมความพร้อมในการรองรับภัยพิบัติทางธรรมชาติ</p>	<p>๓. จำนวนโครงการ/กิจกรรม เพื่อส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อม และการท่องเที่ยว</p> <p>๔. ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้องต่อการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม และการท่องเที่ยว</p>		

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

เป้าประสงค์และกลยุทธ์	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	หมายเหตุ
		พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐	
<p>เป้าประสงค์ที่ ๔.๑ เศรษฐกิจชุมชนมีความเข้มแข็ง มีศักยภาพในการพัฒนาอาชีพ ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น</p>	<p>๑. จำนวนโครงการ/กิจกรรม เพื่อส่งเสริมพัฒนาอาชีพ โครงการตามพระราชดำริ มาตรการประหยัดพลังงาน</p> <p>๒. จำนวนโครงการ/กิจกรรม เพื่อส่งเสริมการพัฒนาด้าน เศรษฐกิจ การส่งเสริมอาชีพ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน</p>	<p>๑. ร้อยละ ๘๐ ประชาชนมีอาชีพ มีรายได้ สามารถพึ่งพาตนเองได้</p> <p>๒. กลุ่มอาชีพ กลุ่มสตรี กลุ่ม เกษตรกร มีความเข้มแข็งและมี ศักยภาพในการพัฒนาท้องถิ่น</p>	
<p>กลยุทธ์ที่ ๔.๑.๑ พัฒนา ส่งเสริมและฝึกอบรม อาชีพให้ประชาชน</p> <p>กลยุทธ์ที่ ๔.๑.๒ ส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนา เศรษฐกิจ ตามหลักปรัชญาของ พอเพียง</p> <p>กลยุทธ์ที่ ๔.๑.๓ ส่งเสริม สนับสนุน การ ดำเนินการตามโครงการ พระราชดำริ</p>			
<p>เป้าประสงค์ที่ ๔.๒ การขนส่งสินค้าและผลิตผล ต่างๆ ในพื้นที่มีประสิทธิภาพ สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย</p>			
<p>กลยุทธ์ที่ ๔.๒.๑ ส่งเสริม สนับสนุนการผลิต/ ผลิตผลทางการเกษตร ปลอดภัยจากสารพิษ ผลิตภัณฑ์ ชุมชน กลุ่มวิสาหกิจชุมชน</p> <p>กลยุทธ์ที่ ๔.๒.๒ ส่งเสริมการพัฒนาพลังงาน พลังงานทดแทน และประหยัด พลังงาน</p>			

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี

เป้าประสงค์และกลยุทธ์	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	หมายเหตุ
		พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐	
<p>เป้าประสงค์ที่ ๕.๑ ระบบการบริหารจัดการและการปฏิบัติงานของท้องถิ่นมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมและความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการพัฒนาท้องถิ่น</p>	<p>๑. จำนวนโครงการ/กิจกรรม เพื่อส่งเสริมการพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี</p> <p>๒. คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล พนักงาน ลูกจ้าง มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น</p> <p>๓. ๘๔ เข้าร่วมประชาคมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒</p> <p>๔. จำนวนบุคลากรขององค์กร ที่เข้าร่วมการพัฒนาทักษะองค์ความรู้เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติงาน</p> <p>๕. ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้องต่อการดำเนินงานในการพัฒนาท้องถิ่น</p>	<p>๑. องค์กรมีระบบการบริหารจัดการที่ดี และมีศักยภาพในการปฏิบัติงานมากขึ้น</p> <p>๒. ประชาชนและภาคส่วนต่างๆ ในพื้นที่ให้ความร่วมมือ และมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น</p> <p>๓. บุคลากรมีศักยภาพในการปฏิบัติงานมากยิ่งขึ้น</p>	
<p>กลยุทธ์ที่ ๕.๑.๑ พัฒนาการบริหารจัดการที่ดีในองค์กร โดยยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good Governannce) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น และส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย</p>			
<p>กลยุทธ์ที่ ๕.๑.๒ ส่งเสริม ธรรมาภิบาล การป้องกันและปราบปรามการทุจริต และพฤติกรรมมิชอบในการปฏิบัติราชการ</p>			
<p>กลยุทธ์ที่ ๕.๑.๓ ปรับปรุง พัฒนาขีดสมรรถนะ และวัฒนธรรมการทำงานของบุคลากร</p>			
<p>กลยุทธ์ที่ ๕.๑.๔ สนับสนุนการปฏิบัติงานปรับปรุง และพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เครื่องมือเครื่องใช้ และอาคารสถานที่</p>			

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ

เป้าประสงค์และกลยุทธ์	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	หมายเหตุ
		พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐	
<p>เป้าประสงค์ที่ ๖.๑ การเชื่อมโยงระบบโทรคมนาคม ขนส่งมีประสิทธิภาพ ได้ มาตรฐาน และเพียงพอต่อ ความต้องการของประชาชน เพื่อรองรับการขยายตัวของ ชุมชนในอนาคต</p>	<p>๑. ร้อยละของถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ ไฟฟ้า สาธารณะ ฯลฯ ที่อยู่ในความ รับผิดชอบของ อบต.ดอนรวก ได้รับการปรับปรุง ซ่อมแซมให้ สามารถใช้งานได้</p> <p>๒. ป้ายจราจร/เครื่องหมาย จราจร ที่อยู่ในความรับผิดชอบ ของ อบต.ดอนรวก ที่ชำรุด เสียหาย ได้รับการปรับปรุง ซ่อมแซม สามารถใช้งานได้</p> <p>๓. ร้อยละความพึงพอใจของ ประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้องต่อ การดำเนินงานด้านการบริการ สาธารณะ</p>	<p>๑. การให้บริการสาธารณะสามารถ ป้องกันและบรรเทาปัญหาความ เดือดร้อนให้กับประชาชนในพื้นที่ ได้อย่างทันท่วงที</p> <p>๒. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานมี ประสิทธิภาพ ประชาชนมี คุณภาพชีวิตที่ดี</p> <p>๓. เส้นทางคมนาคมได้มาตรฐาน ประชาชนใช้สัญจรไปมาได้อย่าง สะดวก รวดเร็วและปลอดภัย</p>	
<p>กลยุทธ์ที่ ๖.๑.๑ ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ถนน สะพาน ทางเท้า เส้นทาง จักรยาน ท่อระบายน้ำ ระบบ การจัดการขยะ ระบบบำบัดน้ำ เสีย และซ่อมแซมปรับปรุง ระบบสาธารณูปโภคที่ได้รับ ความเสียหาย</p>			
<p>กลยุทธ์ที่ ๖.๑.๒ การบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า ประปา และระบบโทรคมนาคม เพื่อให้ประชาชนได้รับความ สะดวก</p>			
<p>กลยุทธ์ที่ ๖.๑.๓ บำรุงรักษาแหล่งน้ำคูคลอง เพื่อ การอุปโภค-บริโภค การเกษตร และอื่นๆ</p>			